

**UBND HUYỆN CƯ JUT
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 70./KH-PGD&ĐT

Cư Jut, ngày 17. tháng 4. năm 2019

V/v phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi
vi phạm đạo đức nhà giáo

Kính gửi: Các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS trong huyện.

Thực hiện công văn số: 940/UBND-VP ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cư Jut về việc vi phạm đạo đức nhà giáo. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường MG, TH, THCS trong huyện thực hiện các yêu cầu sau:

Tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc các nội dung được quy định tại Nghị định số: 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và các nội dung Chỉ thị số: 1737/CT-BGD&ĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Quyết định số: 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định về đạo đức nhà giáo, xây dựng Quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của đơn vị đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động.

Tích cực và sáng tạo đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện các Quy định về “những điều đảng viên không được làm” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cho mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của giáo viên để mỗi giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thấy rõ trách nhiệm của mình với xã hội, với việc đào tạo bồi dưỡng con người cho đất nước; thấy rõ được trách nhiệm của người đứng trên bục giảng. Khởi dậy lương tâm, trách nhiệm, nhiệt huyết, nhiệt tình trong mỗi nhà giáo để mỗi nhà giáo đều có khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục

Tăng cường công kiểm tra để chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm túc những biểu hiện vi phạm về đạo đức nhà giáo, góp phần làm trong sạch môi trường giáo dục; đồng thời tuyên dương những tấm gương nhà giáo tiêu biểu có trách nhiệm, tận tụy,



dành trọn tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục, hết lòng vì học sinh thân yêu; đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng trường học an toàn, thân thiện nhằm đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo; thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thường xuyên quan tâm, động viên nhắc nhở để đội ngũ nâng cao lòng tự trọng nghề nghiệp xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để các thầy giáo, cô giáo thực hiện tốt những quy định về đạo đức của nhà giáo. Không để bất cứ thầy giáo, cô giáo nào vì hoàn cảnh khó khăn phải đánh mất lòng tự trọng mà vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo;

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định đạo đức nhà giáo, kịp thời phát hiện những cá nhân thực hiện tốt Quy định đạo đức nhà giáo, có nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả để giới thiệu, phổ biến trong đơn vị học tập, phát huy. Đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm, sai sót để kịp thời khắc phục, tháo gỡ và xử lý.

Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong cơ sở giáo dục.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị trường học triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (b/c);
- Các PTP;
- Lưu VT.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Văn Hiệp